
sþ. 235. Fyrirspurn [220. mál]
til samgönguráðherra um sjálfvirkan sleppibúnað björgunarbáta.

Frá Árna Johnsen.

Hvað líður úttekt á sjálfvirkum sleppibúnaði björgunarbáta sem öryggismálanefnd
sjómanna lagði til á s.l. ári að yrði gerð, ætlað var að unnin yrði af tæknideild Fiskifélags
íslands og fjármagn hafði verið tryggt til?


